

Số: 59/QĐ-THPTNK

Vĩnh Bảo, ngày 21 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP năm 2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 62/KHPHTCTĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 của Tổ Công tác Đề án 06/CP Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 23/BCĐĐA06HP-KSTTHC ngày 12/3/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 24/02/2023; Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCDA06/CPTW-BCDDA06/CPHP ngày 28/6/2023; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/2/2024; Công văn số 1001/UBNDKSTTHC ngày 03/5/2024 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg gắn với thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn 1344/SGDDĐT-VP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tuyên truyền Đề án 06

Xét đề nghị của Văn phòng trường THPT Nguyễn Khuyến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP năm 2024 (Có danh sách kèm theo);

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai nghiêm túc Đề án 06/CP, tổ chức đánh giá, kiểm tra, sơ kết tổng kết và triển khai hiệu quả nội dung của Đề án;

Điều 3. Các bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hải Phòng;
- Đảng ủy, BGH;
- CTCD, BTĐT;
- Đăng Website;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Huy Hùng

DANH SÁCH

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06-ĐA-CP năm 2024

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-THPTNK ngày 21 tháng 5 năm 2024
của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến)*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Phạm Huy Hùng	Hiệu trưởng	Trưởng ban
2	Hà Đức Huy	P.Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
3	Trần Châu Hoàn	P.Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
4	Hoàng Roãn Tuấn	Thư ký HĐSP	Thư ký
5	Vũ Thị Bích Ngân	CT Công đoàn	Thành viên
6	Phạm Thị Hồng Diên	BT Đoàn trường	Thành viên
7	Nguyễn Thị Ngoan	Nhân viên thư viện	Thành viên
8	Nguyễn Đình Đông	Nhân viên văn thư	Thành viên
9	Nguyễn Thị Oanh	Kế toán	Thành viên
10	Vũ Quốc Mạnh	Giáo viên Tin học	Thành viên
11	Trần Nhật Giáp	Giáo viên Tin học	Thành viên
12	Phạm Bá Thịnh	Tổ trưởng CM	Thành viên
13	Nguyễn Mạnh Hoàng	Tổ trưởng CM	Thành viên
14	Tạ Thị Nhâm	Tổ trưởng CM	Thành viên
15	Đỗ Thị Châu	Tổ trưởng CM	Thành viên
16	Quách Thị Hồi	Tổ trưởng CM	Thành viên
17	GVCN các khối lớp	GV chủ nhiệm	Thành viên
18	Nguyễn Bá Hồ	Trưởng Ban CMHS	Thành viên

(Danh sách gồm 18 người)

PHÂN CÔNG
NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06/CP NĂM 2024
(Kèm theo quyết định số 59/QĐ-THPTNK ngày 21 tháng 5 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Phạm Huy Hùng	Hiệu trưởng Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Ban thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm của các thành viên thực hiện đề án tại đơn vị đảm bảo phù hợp, hiệu quả- Kết nối với Sở Thông tin và Truyền thông; Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo để trao đổi cụ thể cách thức triển khai thực hiện và kết nối dữ liệu về 02 mô hình tại Kế hoạch số 62/KHPH-TCTĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06/CP Trung ương và Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng.
2	Hà Đức Huy	P.Hiệu trưởng Phó TB	<ul style="list-style-type: none">- Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, đơn vị về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị.- Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị năm 2024.- 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức trực tuyến toàn trình; 80 % DVC trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
3	Trần Châu Hoàn	P.Hiệu trưởng Phó TB	<ul style="list-style-type: none">- Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, đơn vị về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị.- Thực hiện việc tuyên truyền các tiện ích trong Đề án 06/CP, thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) qua các tiện ích trên phần mềm VNeID; thực hiện thanh toán các giao dịch hành chính, chi trả chế độ không dùng tiền mặt; các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; đăng ký, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử...;- 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức trực

			<p>tuyển toàn trình; 80 % DVC trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
4	Hoàng Roãn Tuấn	<p>Thứ ký HĐSP Thư ký</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho trưởng ban xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện Đề án 06/CP của các bộ phận tại đơn vị. - Quản lý hồ sơ chỉ đạo và kết quả thực hiện Đề án 06/CP của đơn vị. - Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện đề án 06/CP của đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. - Tổng hợp kết quả đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án 06/CP trình Hiệu trưởng phê duyệt. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
5	Vũ Thị Bích Ngân	<p>CT Công đoàn -Thành viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp Ban chỉ đạo tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn nghiên cứu và thực hiện tốt đề án 06/CP. - Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của công đoàn trường trong thực hiện 2 mô hình “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. - Phát hiệu, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo áp dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị, để đưa tiện ích của Đề án 06/CP đến với cán bộ, viên chức, người lao động và phụ huynh, học sinh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, viên chức tại đơn vị. Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt Đề án 06. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
6	Phạm Thị Hồng Diên	<p>BT Đoàn TN- Thành viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp Ban chỉ đạo tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên học sinh nghiên cứu và thực hiện tốt đề án 06/CP. - Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đoàn trường trong thực hiện 2 mô hình “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có cách làm hay, sáng tạo áp dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị, để đưa tiện ích của Đề án 06/CP đến với Đoàn viên học sinh. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.

7	Nguyễn Thị Ngoan	Nhân viên thư viện - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu các văn bản thực hiện Đề án 06/CP và trực tiếp chỉ đạo bộ phận phụ trách thực hiện nghiêm túc các quy định về giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức, phụ huynh học sinh và học sinh. - Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các lớp trong việc triển khai thu, nộp các khoản phí bằng hình thức không dùng tiền mặt. - Thực hiện chi trả mọi chế độ cho người lao động và chi trả kinh phí các hoạt động của nhà trường bằng hình thức không dùng tiền mặt trong năm 2024. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
8	Nguyễn Đình Đông	Nhân viên văn thư - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức trực tuyến toàn trình; 80 % DVC trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. - 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa, thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. - 100% TTHC, giấy tờ liên quan đến cán bộ, viên chức, học sinh được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm trước khi triển khai Đề án 06/CP. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
9	Nguyễn Thị Oanh	Kế toán - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho Hiệu trưởng chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các lớp trong việc triển khai thu, nộp các khoản phí bằng hình thức không dùng tiền mặt. - Phối hợp với Công an cấp huyện, cơ quan tín dụng triển khai thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho học sinh. - Tham mưu Hiệu trưởng chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hoàn thành 100% thực hiện thu, nộp các khoản kinh phí bằng hình thức không dùng tiền mặt trong năm 2024. - Thực hiện chi trả mọi chế độ cho người lao động và chi trả kinh phí các hoạt động của nhà trường bằng hình thức không dùng tiền mặt trong năm 2024 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng về tình hình, kết quả thực hiện thu nộp các khoản kinh phí bằng hình thức không dùng tiền mặt về Sở GD&ĐT theo quy định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
10	Vũ Quốc Mạnh	Giáo viên Tin học - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải

			<p>quyết TTHC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC. - Bảo đảm an toàn thông tin đối với lĩnh vực được giao phụ trách. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
11	Trần Nhật Giáp	Giáo viên Tin học- Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, kiểm tra, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và các hoạt động thường xuyên. - Bảo đảm an toàn thông tin đối với mọi hoạt động của đơn vị. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
12	Phạm Bá Thịnh	Tổ trưởng CM - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc tuyên truyền tới các thành viên trong tổ chuyên môn về các tiện ích trong Đề án 06/CP, thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) qua các tiện ích trên phần mềm VNeID; thực hiện thanh toán các giao dịch hành chính, chi trả chế độ không dùng tiền mặt; các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; đăng ký, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử...; - Chỉ đạo các thành viên trong tổ nhóm thực hiện nghiên cứu các nội dung của 02 mô hình “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
13	Nguyễn Mạnh Hoàng	Tổ trưởng CM - Thành viên	
14	Tạ Thị Nhâm	Tổ trưởng CM - Thành viên	
15	Đỗ Thị Châu	Tổ trưởng CM - Thành viên	
16	Quách Thị Hồi	Tổ trưởng CM - Thành viên	
17	GVCN các khối lớp	GV chủ nhiệm - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về các tiện ích trong Đề án 06/CP, thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) qua các tiện ích trên phần mềm VNeID; thực hiện thanh toán các giao dịch hành chính, chi trả chế độ không dùng tiền mặt; các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; đăng ký, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử...; - Thực hiện việc thu nộp các khoản kinh phí bằng hình thức không dùng tiền mặt về. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban giao.
18	Nguyễn Bá Hồ	Trưởng Ban CMHS - Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với Ban chỉ đạo tuyên truyền tới phụ huynh về các tiện ích trong Đề án 06/CP, thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) qua các tiện ích trên phần mềm VNeID; thực hiện thanh toán các giao dịch hành chính, chi trả chế độ không dùng tiền mặt; các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; đăng ký, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử...;

